

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC LAVAL VÀ ĐẠI HỌC MCGILL



Tháng 5/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) và hai đại diện của Đại học Laval và Đại học McGill đã có buổi làm việc trao đổi về Học bổng nghiên cứu Laval dành cho sinh viên, học viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB-FDE).

Tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn đến hai giáo sư ĐH Laval và ĐH McGill đã gây dựng Quỹ học bổng Laval. Ngay từ năm đầu tiên quỹ học bổng được sáng lập, học bổng Laval đã trở thành nguồn động lực và

sự khích lệ mạnh mẽ để các bạn sinh viên, học viên UEB-FDE nỗ lực hơn nữa trong học tập và nghiên cứu. Nhà trường thực sự hy vọng rằng Học bổng Laval sẽ tiếp tục giúp các tài năng tương lai của UEB đạt được nhiều thành tích nghiên cứu xuất sắc hơn nữa và có đóng góp to lớn cho đất nước. Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tạo lập được năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và làm việc trong môi trường quốc tế. Tất cả đều là những kỹ năng cần thiết mà xã hội đòi hỏi trong bối cảnh thị trường việc làm hiện nay.

[Xem thêm](#)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC TASMANIA - ÚC

Tiếp tục mở rộng mạng lưới các trường đối tác tại châu Úc, vừa qua, Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(UEB) đã có cuộc tiếp đón và làm việc với đoàn công tác đến từ Đại học Tasmania – Australia.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, hai đơn vị đã chính thức thống nhất các thỏa thuận hợp tác chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong mối quan hệ hợp tác của hai bên để hướng đến lễ ký MOU trong tương lai gần.

Đại học Tasmania là một trong các đại học top đầu và đào tạo đa ngành tại Australia. Trường còn thường xuyên cấp “học bổng tự động” là chính sách

hỗ trợ học phí của nhà trường dành cho sinh viên đạt đủ điều kiện nhất định. Dự án hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là một sự hợp tác hết sức hấp dẫn vì Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm vừa qua, kết hợp với dân số trẻ. Đại học Tasmania nhận thấy cơ hội tuyệt vời để tham gia vào việc tạo dựng một môi trường học tập quốc tế hoá cho các bạn sinh viên của Trường cũng như có thể đồng thời tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo cũng như kiến tạo trong giáo dục đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
[Xem thêm](#)

